



ที่ ตก ๐๐๒๓.๕/๖๐๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และสำนักงานเทศบาลเมืองตาก

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย และระบบบัญชี นั้น

จังหวัดตากได้ตรวจสอบและติดตามการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๖ แห่ง ยังเข้าใช้งานในระบบไม่ครบถ้วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๖ แห่ง จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ได้เป็นปัจจุบันทุกระบบ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคไม่สามารถดำเนินการจัดทำได้ ให้รายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากทราบโดยเร็ว

๒. กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทั้ง ๔ ระบบ ทุกเดือน ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญ หากพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเลยไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยไม่มีเหตุอันควรให้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๕๒๔

รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ณ 30 เมษายน 2560

อำเภอ	ประเภท	อปท.	อนุมัติ งบประมาณ	รายรับ	รายจ่าย	บัญชี	ทำครบทุก ระบบ
ท่าสองยาง	ทต.	แม่ต๋าน /	1	-	-	1	-
ท่าสองยาง	อบต.	แม่สอง /	1	-	1	1	-
เมืองตาก	อบต.	วังหิน /	1	-	-	1	-
แม่สอด	ทต.	ท่าสายลวด /	1	-	1	1	-
อุ้มผาง	ทต.	แม่กลอง /	1	-	-	1	-
อุ้มผาง	อบต.	โมโกร /	1	-	1	1	-

หมายเหตุ : หมายเลข 1 หมายถึงมีการเข้าใช้งานในระบบ และสัญลักษณ์ - หมายถึงไม่เข้าใช้งานในระบบ